

นิมาชัยสาร



ปีที่ 39 ฉบับที่ 124 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว

ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่าคณะได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้จัดกิจกรรมตามแนวพระราชดำริโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว จึงได้ระดมกำลัง ประกอบด้วย ผู้ช่วยคณบดี อาจารย์โสภี แก้วขญา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผศ.สุกมาต पालรังษี หัวหน้าสำนักงาน คณบดี คุณสุชีรา พูลสิน และทีมงานจากคณะ ภาควิชาและศูนย์วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมในโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวขึ้น

กิจกรรมในช่วงแรกจัดขึ้นเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพให้กับชาวบ้านสำหรับการประกอบอาชีพเสริมหรือทำกิจกรรมในครัวเรือนเพื่อสานความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ได้จัดกิจกรรมขึ้น 3 ครั้ง ครั้งแรกในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ 3 ไร่ บ้านร้อนนา อำเภอรัตนบุรี ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ 3 ไร่ วัดมะม่วงทอง ตำบลปากพูน และครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์ 3 ไร่ บ้านมะม่วง 2 ตำบลอำเภอ เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมที่จัดประกอบด้วยการอบรมปฏิบัติการทำขนมพลอยพับ บัวลอยเบญจรงค์ ขนมโคเบญจรงค์ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สเปรย์ไล่ยุงจากตะไคร้หอม และพืชมะนาว กิจกรรมในช่วงที่ 2 จัดขึ้นในงานมหกรรม “5 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว” เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ สาธิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้วย ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-12 ธันวาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เสด็จเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 และพระราชทานเข็มเชิดชูเกียรติโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวด้วย สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งใน 80 รายที่ได้รับพระราชทานเข็มดังกล่าวในฐานะผู้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 5 ปี สายใยรักแห่งครอบครัว

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ประมวลภาพการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ
เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ณ ห้องประชุมวิทย์พัฒนา
อาคารศูนย์วิทยบริการ



เรียนรู้...รอยพระบาทยาดรามายังจารึก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกศรินทร์ มนูญผล

ในขณะที่ฝนตกหนักการเดินทางสัญจรไม่สะดวกซึ่งตรงกับวันหยุดวันพ้อแห่งชาติ ผู้เขียนจึงได้โอกาสอยู่กับบ้านซึ่งหาโอกาสเช่นนี้ได้ยากยิ่ง การได้หยุดชดเชยวันพ้อปีนี้ถึงแม้จะอยู่ห่างพ้อแต่ก็รู้สึกใกล้ชิดพ้อมากขึ้นด้วยหน้าที่งานของการสืบทอดครุฑทวยหา โดยสายเลือดจากการได้ตัดสินใจเลือกเข้าสู่อาชีพครูด้วยใจที่ใคร่ครวญ เพื่อบูชาพระคุณพ้อและพ้อของแผ่นดินคือพ้อหลวงของปวงไทย ผู้เขียนจึงขอทำหน้าที่ผู้ทำกิจการงานถวายพระเจ้าอยู่หัวให้สมกับการได้เป็นคนของพระราชอำนาจของแผ่นดินหรือคือข้าราชการนั่นเอง

วันนี้ถูกสาวช่วยจัดห้องทำงานกำลังจะ โละทิ้งหนังสือเก่า หนึ่งในนั้นเป็นหนังสือชื่อรอยพระบาทยาดรามายังจารึก ชื่อสะดุดใจมาก รู้สึกว่าใช่เลย..ขอขมาแม่ใช้เป็นชื่อบทความบูชาพ้อเถอะ..การได้อ่านทวนหนังสือเล่มนี้ทำให้เกิดความคิดเชื่อมโยงสู่การปฏิบัติที่เห็นผลเป็นรูปธรรม เนื่องในสองปีที่ผ่านมาของผู้เขียนที่ได้มีโอกาสทำวิจัยสองเรื่องซึ่งล้วนมีแกนร่วมด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกสองแห่ง คือสภาวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย แก่นหลักที่ได้อย่างน้อยทำให้ผู้เขียนเกิดการเรียนรู้ ปรับใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไว้ในตัวและหัวใจทุกการกระทำที่ค่อยๆซึมซับเข้าไปในสายเลือดโดยอัตโนมัติ สิ่งนี้จึงเป็นภูมิคุ้มกันชีวิตที่ดีที่สุดเหมือนได้ดวงแก้วที่มีคุณวิเศษมาประดับกายและฝังแน่นในดวงจิต รอยพระบาทยาดรามายังจารึกในหัวใจของผู้เขียนพร้อมที่จะแผ่แผ่แก่ผู้คนรอบข้างทั้งในแบบแผนของการประพฤติปฏิบัติและในลักษณะของงานวิจัย งาน โครงการที่สนองแนวพระราชดำริสองโครงการพระราชดำริ และ โครงการในพระบรมราชูปถัมภ์ที่พร้อมขยายผลไปทั่วแผ่นดินไทย

ในปีนั้นเช่นกัน ผู้เขียนได้รับการเชิญเกียรติประกาศเกียรติคุณยกย่องจาก โรงเรียนสตรีศึกษา โรงเรียนประจำจังหวัดสตูล ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในร้อยดาวดวงเด่นศิษย์เก่าเกียรติคุณสตูลวิทยา ยังเป็นการเพิ่มแรงศรัทธาด้วยสำนึกในคุณของแผ่นดินเกิด แผ่นดินที่อยู่อาศัยมากกว่าครึ่งก่อนชีวิตให้สำนึกอยู่เสมอว่าชีวิตราชการนั้นหน้าที่ครูคือผู้ให้ที่ทำงานแสนหนัก เพราะต้องต่อสู้กับความไม่รู้ของผู้คนรอบข้างรวมทั้งตัวเราเองให้รู้จักตื่นรู้ตลอดเวลาเพื่อยกระดับจิตปัญญาให้แก่กัน การเรียนรู้จึงจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ไม่ยากและไม่ช้า จึงจะสมกับการได้ทำหน้าที่เป็นข้าราชการของชาวมหาจักรีบรมราช ที่ทุกคนล้วนได้ศักดิ์และสิทธิ์โดยนัย ได้เป็นสมบัติอันล้ำค่าแห่งพระราชผู้ทรงธรรมมาอย่างเท่าเทียมกัน ผู้เขียนจึงขอตั้งปณิธานมั่นคงแน่วแน่ในชาตินี้จะขอลงมือกิจการงานดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและยึดหลักการทรงงานของพระองค์ในทุกลมหายใจ เพราะเหตุด้วยรอยพระบาทได้ยาดรามายังจารึกในหัวใจทุกอนุของผู้เขียนแล้ว

“เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่ง ยืนนาน ขอบารมี ฐ ปกเกล้าตลอดกาล ...นิพพานะปิงจะโยโหตุ...



บรรณาธิการมหาวิทยาลัย ศศ.คร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุฑทัต, นางณัชฌา นนทโชติ

พิชญ์อักษร อัครสำเนา นายก้องภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์จะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยง ฉบับวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 1 ปีชาล

การประชุมนัดแรกของสภาคณาจารย์เมื่อวานนี้ (13 ธ.ค.) เริ่มด้วยเวลาตีสิบ (10.00 น. เป็นต้นไป) ณ ห้องประชุมวิทย์พัฒนา เริ่มด้วยวาระการแนะนำกรรมการสภาคณาจารย์ฯ ชุดใหม่ ตามด้วยการเลือกตั้งรองประธาน และเลขานุการ ปรากฏว่าเสียงเป็นเอกฉันท์ทั้งสองตำแหน่ง ผู้ได้รับเลือกเป็นรองประธานคืออาจารย์สุชาติ ปิยะกาญจน์ ส่วนตำแหน่งเลขานุการมติในที่ประชุมเลือก คุณจรีรัตน์ เสนาะกรรม ทำหน้าที่ และสุดท้ายที่น่าตื่นเต้น คือ ทีมผู้บริหารนำโดยอธิการบดี พร้อมรองฯ และผู้ช่วยฯ มาให้กำลังใจพร้อมรับปากจะสนับสนุนสภาคณาจารย์และข้าราชการให้ทำหน้าที่ตามวัตถุประสงค์โดยสมบูรณ์อย่างที่สุด ถือว่าเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่ได้ทำงานร่วมกับทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอย่าง กัลยาณมิตร

สำนักงานอธิการบดีได้ขอความร่วมมือให้บุคลากรส่งอีเมลแอดเดรสเพื่อใช้ในการติดต่อราชการ ท่านที่ยังไม่ได้ส่งแบบฟอร์มอีเมลฯ. นำส่งได้ที่ สำนักงานอธิการบดี ในเรื่องนี้สำนักวิทยบริการฯ ก็เห็นด้วยที่จะให้บุคลากรและหน่วยงานภายในใช้อีเมลแอดเดรสของมหาวิทยาลัยภายใต้โดเมน nstru.ac.th ในการติดต่อราชการ ซึ่งขณะนี้สำนักฯ ได้จัดเตรียมอีเมลแอดเดรส ให้กับทุกคนไว้เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานผ่านหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย หรือเข้าใช้บริการได้ที่ <http://mail.nstru.ac.th>

แจ้งข่าวถึงผู้ที่ทำบุญแจกล้นหาย มีนักศึกษาพบบุญแครงยนต์ ซึ่งตกหล่นอยู่หน้าอาคาร 11 นำมามอบไว้ที่ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ ท่านที่เป็นเจ้าของติดต่อรับได้ค่ะ ส่วนนางสาวพิมพ์พา เทพอักษร นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่เคยมาแจ้งความกระเป๋ายาหายไว้กับ สภ.ยอยมหาชัย ขณะนี้มีผู้นำมามอบไว้เรียบร้อยแล้ว ติดต่อรับได้ที่ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์เช่นกัน ขอความกรุณาคณาจารย์แจ้งข่าวนี้ไปยังนักศึกษาด้วย

ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของอาจารย์โชติวัต ชนะกาญจน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร นิติศาสตร์ ที่สูญเสียพี่ชาย นายสวัสดิ์ ชนะกาญจน์ ด้วยโรคมะเร็ง ขณะนี้เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ วัดไททรงาม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจะฌาปนกิจ ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคมนี้ ณ วัดไททรงาม

ส่วนคุณอรทัย วุฒิमानพ และคุณวิมล มาศแสวง ผากขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เอื้อเพื่อสถานที่ในการจัดงานบำเพ็ญกุศลศพ คุณแม่กัมอัน มาศแสวง และขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานบำเพ็ญกุศลศพในครั้งนี้ ขอให้ผลบุญที่ได้กระทำร่วมกันในครั้งนี้จงส่งผลให้ทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญตลอดไป

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดของ เอช. เบลค "ทัศนวิสัยอันกว้างไกลของชีวิต ส่วนสำคัญอยู่ที่หัวใจอันเปิดกว้าง" สวัสดิ์จะ